



ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: อังคาร 8 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 69

ฉบับที่: 22022

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 28.23 Ad Value: 45,168

PRValue (x3): 135,504

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อีสานปลื้ม รมต.แหล่งพื้นที่ ครม.สัญจร

อีสานปลื้ม รมต.แหล่งพื้นที่ ครม.สัญจร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ค.61 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. ยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ พร้อม น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เพื่อตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตในโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ จ.ชัยภูมิ มีจุดติดตั้งอินเทอร์เน็ตประชารัฐ 637 หมู่บ้าน มีศูนย์ดิจิทัลชุมชน 14 แห่ง ซึ่ง พล.อ.อ.ประจิน ได้กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งมั่นให้ทุกหมู่บ้าน 74,987 หมู่บ้านทั่วประเทศ มีอินเทอร์เน็ตใช้งานเพราะถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนต้องได้ใช้บริการอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ในส่วนกระทรวงดีอี และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ติดตั้งเสร็จแล้ว 24,700 หมู่บ้าน ส่วนอีก 15,732 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างเสนอ ครม.อนุมัติ เพื่อติดตั้งให้เสร็จในปี 61 ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำเนินการ 3,970 หมู่บ้าน จะแล้วเสร็จในปีนี้เป็นกัน ส่วนอีก 30,635 หมู่บ้านมีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วตั้งนั้น ในปี 62 จะมีอินเทอร์เน็ตครบทุกหมู่บ้าน ส่วนกรณีทีโอทีส่งมอบงานโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบล่าช้า นั้น เบื้องต้นทีโอที ยืนยันว่าสามารถส่งมอบงานได้ 100% ในเดือน ก.ย.นี้

วันเดียวกัน นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ว่า กระทรวงได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการใน จ.สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือปัญหาการดำเนินธุรกิจ โดยสภาอุตสาหกรรมมีข้อเสนอ 3 ข้อ คือ 1.การช่วยฟื้นฟูและพัฒนาเหมืองแร่เก่า 2.ต่อยอดพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมให้เป็นเขตประกอบการ โค้งงอเชื่อมตู้คอนเทนเนอร์และโลจิสติกส์อุตสาหกรรม และ 3.โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุปกรณ์ประดับยนต์ (motor Sport) จ.บุรีรัมย์ เพราะมีสนามแข่งรถมาตรฐานระดับโลก

ด้านนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยมการลงพื้นที่ก่อนการประชุม ครม.สัญจรว่า กระทรวงพลังงานได้ติดตามโครงการด้านพลังงาน ได้แก่ โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ในโรงพยาบาลสตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ทั้งการเปลี่ยนหลอดไฟ และแอร์คอนดิชั่นซึ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 92,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นเงินปีละ 360,000 บาท รวมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ผู้ภัยแล้งกลุ่มอินทรีย์บ้านโนนสำราญ จ.บุรีรัมย์.